

**ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI
VÕ TẤN TÀI (Đơn vị bầu cử số 09)**

Kính thưa

Hôm nay được trực tiếp, tiếp xúc cử tri tại Trước hết với trách nhiệm của người quân nhân trong trong lực lượng vũ trang, xin được lĩnh hội đầy đủ các ý kiến của các bác, các chú, các chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH, HĐND đã trình bày và cử tridành riêng cho bản thân tôi.

Kính thưa:

Tôi tên Võ Tấn Tài, Phó Chính ủy- Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, rất vinh dự cho bản thân tôi được tổ chức tín nhiệm, giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được phân công tham tiếp xúc cử tri tại khu vực tổ bầu cử số 09 (gồm 9 xã và 01 thị trấn thuộc thành phố Quảng Ngãi)

Qua hiệp thương lần thứ 3, đối với ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, LLVT tỉnh chỉ có bản thân tôi, đại diện lĩnh vực quốc phòng. Theo tiêu chuẩn của người ứng cử hội đồng nhân dân:

Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri; tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực về lĩnh vực quốc phòng.

Đặc biệt với trách nhiệm của người quân nhân đang công tác trong Quân đội, phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, cùng với nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX và các chủ trương của các cấp.

Thường xuyên ra sức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân giao phó.

Riêng lĩnh vực quốc phòng, phải thông thạo nghiệp vụ, nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Quân đội; Quân sự địa phương để giữ vững ổn định chính trị, tăng cường nền quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để xây dựng tỉnh nhà giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Kính thưa:

Riêng đối với bản thân tôi là một quân nhân, được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng; quê hương Tịnh Khê đã chứng kiến vụ thảm sát tan thương 504 người dân vô tội bị giặc Mỹ sát hại.

Từ khi tham gia và cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, bản thân tôi luôn xác định dù ở đâu, trên cương vị công tác nào cũng luôn nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đều đó đã thể hiện trong cuộc đời quân ngũ gần 30 năm của tôi; thực tiễn đã giúp tôi lớn lên bên cạnh những người đồng chí đồng đội, họ không quản ngại hy sinh gian khổ để cho đất nước được thanh bình, do đó tôi sống và làm việc không những cho tôi, cho mọi người mà còn cho những người đã ngã xuống. Phát huy truyền thống quê hương Tịnh Khê 2 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng; bản thân tôi thấu hiểu rằng:

Trong tình hình hiện nay, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thì trước hết phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, từ khi đất nước còn trong thời bình; đời sống nhân dân phải ổn định, an sinh xã hội phải bảo đảm.

Với trách nhiệm của bản thân, phải giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV và nhân dân đang vươn khơi bám biển, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền; phải an tâm tư tưởng trước diễn biến phức tạp tình hình hiện nay, đặc biệt tình hình biển đông để nhân dân ổn định, yên tâm lao động sản xuất, chúng tôi luôn ngày đêm SSCĐ bảo vệ bình yên cho Tổ quốc;

Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho nhân dân đã tham gia cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thật chính xác, không để xảy ra sai sót; lực lượng vũ trang tiên phong trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19; phải cùng với nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tập trung nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, địch họa, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân các vùng bị bão lũ khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống.

Phối hợp cùng các sở, ban ngành tham mưu cho lãnh đạo, chính quyền làm tốt công tác dân vận, giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống của nhân dân. Chúng tôi nguyện một lòng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của dân, do dân, vì dân.

Được tiếp xúc cử tri hôm nay, bản thân tôi không mong muốn nói cho nhiều, nói cho hay; chỉ nói lên những suy nghĩ của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ mà được Đảng, quân đội, nhân dân tin tưởng giao phó.

Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn những tình cảm, thời gian quý báu mà bà con đã đến động viên chia sẻ với bản thân tôi trong buổi tiếp xúc cử tri ngày hôm nay. Xin cảm ơn Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử các địa phương đã tổ chức cho tôi được gặp gỡ, được bày tỏ tình cảm và trách nhiệm của mình trước đông đảo cử tri.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc bà con, sức khỏe, hạnh phúc./.